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สรุปรายงาน 
การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี  

น าโดย 
พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี  
ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน – ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

----------------------------------- 
 

 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สหพันธ์ -
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน – ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมนี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. วัตถุประสงค์ 
   การเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ณ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในครั้งนี้เป็นไปตามค าเชิญของ ดร. โทมัส  กัมบ์เคอ (Hon. Dr. Thomas  Gambke) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเยอรมัน – อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยและสมาชิกรัฐสภาเยอรมนี  
๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านนิติบัญญัติระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติของ

ประเทศไทยและรัฐสภาเยอรมนี  
๓. เพ่ือศึกษาระบบนิติบัญญัติ ระบบรัฐสภา ระบบการเลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญของเยอรมนี

เพ่ือน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับระบบนิติบัญญัติของไทย  
๔. เพ่ือศึกษาระบบการบริหารราชการแผ่นดินของเยอรมนีในอันที่จะป้องกันและลดปัญหา

การทุจริตคอรร์ัปชั่น และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารราชการแผ่นดิน   
๕. เพ่ือศึกษาแนวทางและการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของเยอรมนี   รวมถึงการสร้าง

ความเข้าใจ และความมั่นใจกับหน่วยงานของเยอรมนีถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างจริงใจ
ของรัฐบาลไทย  

๖. เพ่ือรับทราบความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ-
ท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) เพ่ือช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๗. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานธุรกิจ
ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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/เอกอัครราชทูตฯ... 

๘. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 
 

 ๒. องค์ประกอบคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ประกอบด้วย 
๑. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

-  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี 
 - หัวหน้าคณะ 

๒. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
-  รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมน ี

๓. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
-  เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชกิรัฐสภาไทย – เยอรมน ี

๔. นายกล้านรงค ์ จันทิก - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
-  กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี 

๕. นางสาวศรีสิณี  พัฒนมาศ - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร      

- เลขานุการคณะ       
๖. นางสาวชธิดา  ปิยวรรณวงศ์  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ   

  ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร      

   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 

 ๓.  ก าหนดการเดินทาง 
  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่  ๒๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๔๐ นาฬิกา โดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 
 คณะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันเสาร์ที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๒๐นาฬิกา โดย
เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 
 

 ๔.  การประชุมทวิภาคีและการเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญฝ่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
๔.๑ การรับฟังบรรยายสรุปจากนางนงนุช  เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เม่ือวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเบอร์ลิน                             
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/ยอดขายยัง... 

 
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปในประเด็นต่างๆ ที่คณะฯ ต้องการทราบ ดังนี้ 
๑. มุมมองของฝ่ายเยอรมนีต่อประเทศไทย 

  มุมมองด้านการเมืองการปกครอง 
ภายหลังจากท่ีเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลของเหตุการณ์รัฐประหารของคณะรักษา-

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็นการใช้อ านาจเพ่ือการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง และเพ่ือยุติความวุ่นวายซึ่งเป็น
สถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้น โดยต่อจากนี้จะมีการด าเนินการตามโร้ดแม็ปของรัฐบาล ท าให้ฝ่ายเยอรมนีมี
ความเชื่อมั่นในการท าหน้าที่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการท าหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติ ซึ่งฝ่ายเยอรมนียอมรับว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก าลังพยายามปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังในทุกๆ 
ด้าน พร้อมทั้งเสนอให้ฝ่ายไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ มากขึ้น และ
เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่ผ่านการปกครองโดยทหารมาก่อนในอดีต จึงท าให้มีความเข้าใจ ในสถานการณ์ 
และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและค าแนะน าต่อประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป 

มุมมองด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
เนื่องจากประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานนับตั้งแต่รัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ซึ่งเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีความสัมพันธ์-
อันยาวนานถึง ๑๕๓ ปี นับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในอาเซียน ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการ -
เปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน ท าให้มีนักลงทุนชาวเยอรมันที่มาลงทุนในไทยต่างมีความเห็นว่ามีความสะดวก-
รวดเร็วมากขึ้น เป็นแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (one - stop service) สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเป็นอย่างมาก 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนชาวเยอรมันต้องการเห็นคือการด าเนินการตามโครงการที่รัฐบาลก าหนดไว้อย่างจริงจัง
ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ BENZ และ BMW ไมล่ดปริมาณการลงทุนในไทย เนื่องจาก
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/ต่อไป... 

ยอดขายยังไม่ตกลง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Volkswagen และ Audi ของเยอรมนี ยังไม่ตัดสินใจ
มาลงทุนในไทยเนื่องจากยังมียอดขายในภาพรวมไมเ่พียงพอ 

คณะผู้แทนฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐบาลไทย น าโดยนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางไปประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและเอกชนของญี่ปุ่น ซึ่งคณะผู้แทนฯ 
เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง และสามารถน ามาปรับใช้กับประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งเยอรมนีด้วย ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ 
จึงได้ส่งมอบแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจจากกระทรวงเศรษฐกิจ ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง-
อุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก าลัง
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนและค้าขายกับ
ประเทศไทยต่อไป 

มุมมองด้านการแก้ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 
ส าหรับปัญหาการได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป ในเรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU 

Fishing นั้น ทางเยอรมนีเชื่อว่าประเทศไทยก าลังพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการที่ประเทศ-
ไทยเป็นรัฐบาลทหารซึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงเกิดความรวดเร็วในการด าเนินการในทุกขั้นตอน และมี
ความหวังว่าจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเยอรมนีเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในสหภาพยุโรปพร้อมที่จะสนับสนุน
ประเทศไทยต่อไป โดยที่ฝ่ายเยอรมนีได้ติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดจากทั้งองค์กรต่างๆ ของ
เยอรมนีท่ีอยู่ในประเทศไทย และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ โดยไม่ปิดกั้น  

๒. ระบบรัฐสภาเยอรมนี 
รัฐสภาเยอรมนี ประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

มีจ านวน ๖๓๑ คน และสภาสหพันธ์ หรือวุฒิสภา ที่มาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลของแต่ละมลรัฐ โดย 
นายกรัฐมนตรีของมลรัฐ (Minister President) มีจ านวน ๖๙ คน ส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีของมลรัฐที่จะเป็นตัวแทน
เข้ามาท าหน้าที่ในวุฒิสภา 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ คือ เลือกตั้งแบบแบ่งเขต และเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ ซึ่งประชากรชาวเยอรมันส่วนใหญ่เลือกผู้แทนจากนโยบายพรรค โดยไม่ได้เลือกที่ตัวบุคคล ซึ่งหาก
พรรคมอบนโยบายไว้ แต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น เลือกตั้งครั้งต่อไปคะแนนเสียงจะตกลง เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับ-
ประโยชน์จากการปฏิบัติของพรรค  

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นางแองเกลา  แมร์เคิล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกจากรัฐสภา-
เยอรมนีให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยนางแองเกลา แมร์เคิล ยังคงด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน-
ราษฎรด้วย ส่วนคณะรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งแต่จะได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้ด ารง-
ต าแหน่งในกระทรวงต่างๆ โดยตรง นอกจากนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีสามารถประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
ได้ อาทิ นักธุรกิจ อาจารย์ และสถาปนิก เป็นต้น โดยต้องแจ้งต่อประธานรัฐสภาทราบ และต้องรายงานรายได้
ประจ าปีให้ประธานรัฐสภาทราบด้วย แต่ไม่จ าเป็นต้องแสดงรายจ่าย  

๓. สาเหตุที่ปลุกประชาชนให้ต่อต้านคนไม่ดี 
ประชากรเยอรมันได้รับการบ่มเพาะสั่งสอนมาตั้งแต่วัยเด็กให้มีวินัยและมีค่านิยมที่ดี เนื่องจาก

ประเทศเยอรมนีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ประชากรชาวเยอรมันรู้สึก
ผิดพลาดเป็นอย่างมากที่ในอดีตเมื่อเห็นผู้กระท าผิดแล้วไม่แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แต่ในปัจจุบันจะไม่เงียบอีก-
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/๘. ผู้อพยพ... 

ต่อไป แต่ละคนต่างพากันดูแลสังคม ถ้ามีคนกระท าความผิด สังคมจะต่อต้าน ไม่ให้การยอมรับ ดังนั้นเยอรมนีจึง
เป็นประเทศที่ไม่มีระบบอภิสิทธิ์ ทุกสิ่งจะเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคน ไม่มีระบบอุปถัมภ์ จะใช้ความ
น่าเชื่อถือเป็นหลัก ดังนั้นประชาชนจึงมั่นใจว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีบริษัทเอกชนใดที่จะยอมให้
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ชาวเยอรมันเป็นประชากรที่มีวินัยมากประเทศหนึ่งของโลก ท าให้ประชากรตระหนักถึงความ-
เท่าเทียมกัน แม้กระท่ังในรัฐบาลจะเป็นระบบรัฐบาลผสมมาโดยตลอด ไม่มีระบบการครองเสียงข้างมาก ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการถ่วงดุลอ านาจ ซ่ึงรัฐบาลชุดปัจจุบันที่น าโดยนางอังเกลา  แมร์เคิล นายกรัฐมนตรี ก็จะเป็นระบบสองพรรค
ใหญ่รวมกัน  

ส าหรับอัตราการรู้หนังสือของคนเยอรมนี ตามกฎหมายพ้ืนฐานของเยอรมนี ก าหนดให้ประชากร
ต้องเรียนรู้หนังสือถึงเกรด ๖ – ๙  

ร้อยละ ๑๘   ส าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ ๑๔ ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค 
ร้อยละ ๕๔ ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
ร้อยละ ๑๔  ด้าน Non - Skill 
๔. สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 
สื่อมวลชนของเยอรมนีจะได้รับสิทธิ เสรีภาพเต็มที่ ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและ

วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยส านักพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีเว็บไซต์ของตนเองที่สามารถน าเสนอข้อมูล-
ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที 

๕. ระบบราชการ 
ส าหรับผู้ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับราชการ โดยที่ข้าราชการจะเกษียณอายุเมื่อ-

อายุครบ ๖๗ ปี มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปีโดยผู้บังคับบัญชา และรายงานผลการประเมิน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบด้วย 
 ๖. ปัญหาการตัดสิทธิ GSP สหภาพยุโรป 

ขณะนี้สหภาพยุโรปได้ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ GSP กับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยได้รับ-
การจัดอันดับจากธนาคารโลกให้อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (upper middle income) โดย-
ในเรื่องนี้ประเทศไทยจ าเป็นต้องผลักดันให้มีการลงนามใน FTA ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งในขณะนี้
ติดปัญหาด้านเทคนิคบางประการ และไทยต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง ส าหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีความ-
พยายามผลักดันในด้านต่างๆ และชี้แจงกับประเทศต่างๆ ว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการปฏิรูป ซึ่งแม้ว่า -
กระบวนการทางประชาธิปไตยจะหยุดนิ่ง แต่ระบบเศรษฐกิจไม่ได้หยุดตาม เนื่องจากมีแผนการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา 

๗.  ระบบพลังงานทดแทนในเยอรมนี 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้ความส าคัญกับระบบพลังงานทดแทนของประเทศเป็นอย่างมาก 

ทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัย และความยั่งยืนของพลังงานเป็นหลักอีกด้วย จะเห็นได้จากการที่เยอรมนีมี-
แผนการปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้เสร็จสิ้นทุกแห่งภายในปี ๒๐๒๒ ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่ม-
ด าเนินการมาเป็นเวลา ๓ – ๔ ปีแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในระบบ-
พลังงานของประเทศมากข้ึนอีกด้วย 
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/คณะผู้แทน... 

๘.  ผู้อพยพชาวซีเรีย 
รัฐบาลของนางอังเกลา แมร์เคิล ให้การสนับสนุนในเรื่องผู้อพยพชาวซีเรียเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากประเทศเยอรมนีให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกัน เนื่องจากประเทศได้ก้าว-
ผ่านเหตุการณ์ในการรวมตัวกันทางสังคมจากเหตุการณ์การรวมกันของเยอรมันตะวันตกและตะวันออก ท าให้
ประชาชนของประเทศมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จากการที่มีการระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ในกฎหมายที่เกีย่วกับผู้อพยพ ได้ระบุไว้ว่าประเทศแรก
ที่ผู้อพยพเดินทางเข้ามาจ าเป็นจะต้องรับผู้อพยพเหล่านั้นไว้ ซึ่งผู้อพยพจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศที่-
สามได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศเยอรมนีรับผู้อพยพชาวซีเรียรวดเร็วเกินไปท าให้ขาดการคัดกรอง
อย่างละเอียด ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง อาทิ หลังจากการส่งไปยังเมืองเล็กๆ แล้วจะไปเบียดเบียน
สาธารณูปโภคต่างๆ ของชาวเยอรมันเองได้ เป็นต้น 

 

 
 

ภายหลังจากที่คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนั้น พลเรือเอก 
ชุมนุม  อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ได้มอบของที่ระลึกเป็นกรอบรูปประดับ-
พลอยให้แก่เอกอัครราชทูตฯ เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลามาให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน 
และอ าลากลับ 

 
๔.๒ การประชุมทวิภาคีร่วมกับ Dr. Wolfgan S. Heinz, Senior Policy Advisor ผู้แทน-

จากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งเยอรมนี  (The German Institute for Human Rights) เม่ือวันที่  ๑  
ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเยอรมนี  
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/ผู้แทนจาก... 

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เยอรมนี ได้เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับ Dr. Wolfgan  S.  Heinz 
ต าแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายอาวุโส องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งเยอรมนี เพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน-
สิทธิมนุษยชนของเยอรมนี ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการออกกฎหมาย และร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยใน-
อนาคต สรุปได้ดังนี้ 

 

 
 

โครงสร้างและความเป็นมาของสถาบัน 
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศเยอรมนีเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก าไร ก่อตั้งขึ้น

ภายหลังจากการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนโลก ณ กรุงเวียนนา เมื่อปี ๑๙๙๓ ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐ-
สมาชิกจ านวน ๑๗๑ รัฐ โดยที่ประชุมในครั้งนั้นได้มีการลงนามในสนธิสัญญาให้แต่ละประเทศก่อตั้งสถาบันด้าน -
สิทธิมนุษยชนขึ้นในประเทศของตน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือรัฐสภา ส าหรับประเทศเยอรมนีได้ก่อตั้ง
สถาบันแห่งนี้ขึ้นในปี ๒๐๐๑ ซึ่งในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์กรดังกล่าวพบว่าชาวเยอรมนียังไม่ให้ความสนใจ         
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากนัก เนื่องจากในขณะนั้นประเทศเยอรมนียังไม่มีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน แต่เมื่อมี
นักการเมืองจากพรรค Left และพรรค Green เสนอต่อรัฐสภาว่าประเทศเยอรมนีก าลังเผชิญกับปัญหาผู้อพยพ 
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หรือการได้รับผลจากการกระท าที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าให้ชาวเยอรมันเริ่ม
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและสากลมากยิ่งข้ึน  

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งเยอรมนีก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าและศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิ-
มนุษยชนทั้งในและนอกประเทศเยอรมนี โดยด าเนินการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาวิจัย และตีพิมพ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ -
มนุษยชน (public awareness)  รวมทั้งให้ค าแนะน าแนวนโยบายส าหรับรัฐสภา องค์กรดังกล่าวประกอบด้วย 
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/๔. ในช่วง... 

ผู้แทนจากองค์กรเอกชน สมาชิกรัฐสภา กระทรวงต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น 
แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ในปี ๒๐๑๖ รัฐบาลเยอรมนีพร้อมที่จะสนับสนุนเงินทุน
ให้องค์กรเพื่อวิจัยและพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป 
 จากการที่ได้หารือกับ Dr. Wolfgan  S.  Heinz ท าให้คณะฯ ได้รับทราบว่ารัฐบาลควรที่จะจัดตั้ง
หน่วยงานหรือองค์กรใดขึ้นมาโดยเฉพาะเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือเป็นการรับทราบข้อมูลที่ -
แท้จริงและทันต่อเหตุการณ์ จึงจะสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนได้ 
 
แนวทางและการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของเยอรมนี 
 การท างานในด้านสิทธิมนุษยชนของเยอรมนีจะเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรมและปกป้องผู้บริโภคสหพันธ์ 
(Federal Ministry of Justice and Consumer Protection) กระทรวงเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาแห่งสหพันธ์ (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development) กระทรวงมหาดไทย
สหพันธ์ (Federal Ministry of the Interior) และส านักงานต่างประเทศเยอรมัน (German Foreign Office)   

๒. พรรคการเมือง จ านวน ๒ พรรค 
๓. มูลนิธิจ านวนหนึ่งในสามของมูลนิธิของเยอรมนี  

 โดยกฎหมายพ้ืนฐานของเยอรมนี (Basic Laws) ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในมาตรา ๑ – 
๒๐ และมาตรา ๑๐๐ – ๑๐๔ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายของเยอรมนี นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่นฐานและชาติพันธุ์ กฎหมายอาญา เป็นต้น  

ส าหรับประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศเยอรมนีให้ความส าคัญ ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 

๑. สิทธิเด็ก  
๒. ปัญหาการก่อการร้าย 
๓. การกีดกันทางเชื้อชาติ 
นอกจากนี้ Dr. Wolfgan  S.  Heinz ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นการหลอกซื้อเด็กชาวกัมพูชาเข้ามาเป็นขอทานในประเทศไทย แรงงานประมงผิด-
กฎหมาย และผู้อพยพชาวโรฮีนจา ว่าประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศมีรายละเอียดที่แตกต่าง-
กันไป และเกี่ยวข้องกับกฎหมายในหลากหลายด้าน อาทิ 

๑. การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจะผิดกฎหมายการเข้าเมือง แต่หากเป็นการเข้าเมืองแบบ
ผิดกฎหมายเนื่องจากการถูกล่อลวง จะจัดว่าเป็นเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องสิทธิมนุษยชน  

๒. ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน เปรียบได้กับเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศหนี่งใน
สหภาพยุโรป ซึ่งประเทศในยุโรปไม่ค่อยประสบปัญหาเรื่องการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากการขอวีซ่าเข้า -
ประเทศในยุโรปจะค่อนข้างมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน หากจะเดินทางต่อไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคจะถูกคัดกรอง-
มาเป็นอย่างดี  

๓. การพิจารณาในเรื่องใดๆ จะต้องค านึงถึงหลักกฎหมายอาชญากรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 



๙ 
 

/เป็นทั้งผู้... 

๔. ในช่วง ๒๐ – ๓๐ ปีที่ผ่านมา สตรีมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนและมีสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษในหลาย-
ด้าน แม้ว่าจะยังคงมีปัญหาในเรื่องการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ในเยอรมนี  

๕. ประเด็นปัญหา IUU Fishing ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผิดกฎหมาย ควรมีการแก้ไขอย่างจริงจัง 
โดยการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

 
 
หลังจากที่คณะฯ ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนกันพอสมควรแล้ว จากนั้น พลเรือเอก 

ชุมนุม  อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ได้มอบของที่ระลึกเป็นตลับใส่นามบัตรและ
นาฬิกาตั้งโต๊ะเบญจรงค์ เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีได้สละเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และ
อ าลากลับ 

 

 ๔.๓ การประชุมทวิภาคีกับ Ms. Birgit  Risch หัวหน้าฝ่าย ๖๒๓ กระทรวงอาหารและ
การเกษตรสหพันธ์ (Federal Ministry of Food and Agriculture) เม่ือวันอังคารที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ กระทรวงอาหารและการเกษตรสหพันธ์ 
 

 ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
กลยุทธ์และการบริหารจัดการด้านการเกษตร 

การด าเนินนโยบายด้านการเกษตร อาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภคของกระทรวงอาหารและ
การเกษตร เป็นการด าเนินการที่ส าคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศ และเกี่ยวข้อง
กับการบูรณาการด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร หรือ food safety เป็นสิ่งที่-
รัฐบาลเยอรมนีให้ความส าคัญมากท่ีสุด ทั้งในกระบวนการผลิตและการน าส่งสู่ผู้บริโภค เนื่องจากประเทศเยอรมนี



๑๐ 
 

/เกษตรกรให้... 

เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป อีก ๒๕ ประเทศด้วย ซึ่งประชากรของ
ทุกประเทศย่อมต้องการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย และมีผลดีต่อสุขภาพ กระทรวงเกษตรฯ จึงมีหน้าที่ดูแล
ควบคุมการผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งการก าหนดนโยบายด้านการเกษตร ของกระทรวง
อาหารและการเกษตรมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาการ
วิจัยด้านการเกษตร ปัจจุบันรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญไว้ดังนี้ 

๑) การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมแบบแบ่งเขตพ้ืนที่เพาะปลูก (zoning) เพ่ือควบคุม
อุปทานไม่ให้เกิดอุปทานส่วนเกิน (over supply) หรืออุปทานส่วนขาด (short supply) 

๒) การลดภาวะอุปทานที่มากเกินความต้องการ (over supply) โดยการจ ากัดพ้ืนที่และ
ปริมาณการท าเกษตรกรรมในประเทศ 
 

 
 

๓) การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเกษตรกรรม เช่น การรวมกลุ่มสหกรณ์ ซึ่ง รัฐบาล-
เยอรมนีได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานจนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป รวมทั้งมีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสหกรณ์อย่างจริงจังมากข้ึน ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม-
สหกรณ์จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจัดท าแผนการตลาดร่วมกัน ค้าขายผลผลิตร่วมกัน ทั้งนี้ การ-
รวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งสหกรณ์ในประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร
รายย่อยได้มารวมตัวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้ เกิด-
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถการต่อรองในตลาด  
โดยที่ประเทศเยอรมนีมีความเข้มแข็งในเรื่องเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาผลผลิต รัฐบาลจึงให้การสนับสนุน



๑๑ 
 

/ต่างๆ อย่าง... 

เกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ภาครัฐส่งเสริมให้ผู้ผลิตได้ประกอบกิจการใกล้กับ
แหล่งวัตถุดิบเพ่ือความสะดวกในการขนส่ง 

ในปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ประกอบการสัตว์ -
ปีก ผู้ผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีหน่วยงาน German Cooperative Union ที่มีหน้าที่ควบคุมการ-
ด าเนินการและดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์เหล่านั้น ในโอกาสนี้ นาง Birgit  Risch จะน าส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
รายชื่อ รายละเอียดของหน่วยงาน และข้อมูลการสนับสนุนของหน่วยงานที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สหกรณ์ของเยอรมนีใหแ้ก่ฝ่ายไทยโดยส่งผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจ าประเทศไทย เพื่อน าส่ง
ให้แก่กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เยอรมนี ต่อไป  

(หมายเหตุ : ต่อมาภายหลังจากที่คณะเดินทางฯ กลับมาถึงประเทศไทย ได้ประสานงานไปยัง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และได้รับทราบรายชื่อผู้ติดต่อและรายละเอียดหน่วยงานเรียบร้อยแล้วตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

ในโอกาสนี้ ฝ่ายเยอรมนียืนยันที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสหกรณ์
ในประเทศไทย และหากต้องการส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสหกรณ์ของประเทศไทยไปศึกษาการ-
สหกรณ์ของเยอรมนี นาง Birgit ยินดีที่จะให้ความร่วมมือช่วยประสานงานให้ โดยจะร่วมกับกระทรวงเกษตร-
และสหกรณ์ของไทยเพื่อด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการ
จัดรูปแบบของโครงการ ทั้งนี้จะมีการประสานงานผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตของท้ังสองประเทศ 

นอกจากนี้ กระทรวงอาหารและการเกษตร ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าประมงจาก
ประเทศต่างๆ อีกด้วย มีการก่อตั้งสถาบัน IWC ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมการท าประมงและสินค้าประมงของ
เยอรมนี โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศนอกสหภาพฯ รวมถึงเรื่อง IUU Fishing ด้วย  
 
ประเด็นการท าประมงผิดกฎหมายของไทย (IUU Fishing) 

ส าหรับประเด็นปัญหาที่เมื่อปลายเดือนเมษายน  ๒๕๕๘ สหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ใบเหลืองแก่
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เนื่องจากภายหลังจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการท าประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing ที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล โดยประเด็นที่ถูกจับตา-
มองมากเป็นพิเศษ คือ กฎหมายเกี่ยวกับการประมงและการค้ามนุษย์ ซึ่งปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวเยอรมันที่ต้องการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ตรวจสอบย้อนกลับได้ และค านึงถึงผลกระทบของสังคม  

คณะผู้แทนฯ ได้ชี้แจงว่า ฝ่ายไทยเข้าใจว่าสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองเรื่องการท าประมงผิด -
กฎหมายโดยประเมินจากข้อมูลในอดีตและมุ่งเน้นประเด็นเรื่องแรงงานต่างด้าว การแก้ปัญหาเรื่องการประมงและ
แรงงานเป็นเรื่องยากส าหรับฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามล าพัง เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้อง-
ได้รับความร่วมมือและการแก้ไขร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง จากภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มี-
พรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่าสี่พันกิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดกับเมียนมามากที่สุดเป็นระยะทาง-
มากกว่าสองพันสี่ร้อยกิโลเมตร ซึ่งเมียนมายังคงมีความขัดแย้งภายในประเทศและการพิสูจน์สัญชาติของประชาชน-
เมียนมา ประเทศไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้มีการ-
ออกพระราชบัญญัติการประมง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสหภาพยุโรป และมีการด าเนินการด้าน -
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ต่างๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ การจดทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตใช้เรือ การออกอาชญาบัตร การออกใบอนุญาต-
ผู้ประกอบการด้านการประมง มีการป้องกันตรวจตราเฝ้าระวังผู้กระท าผิดกฎหมาย มีความร่วมมือระหว่าง-
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และตรวจตราเฝ้าระวังผู้กระท าผิดกฎหมาย 
(Thailand Fishing Board) เป็นต้น แต่จากการตรวจสอบของสหภาพยุโรปครั้งล่าสุดยังพบว่ามีเรือที่ผิดกฎหมาย 
มีการใช้แรงงานทาส ออกท าการประมงในน่านน้ าของประเทศอินโดนีเซีย ท าให้สหภาพยุโรปไม่เชื่อมั่นว่าประเทศ-
ไทยจริงจังกับการแก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง โดยออกเป็นพระราช-
ก าหนดการประมง เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แทน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไข
ปรับปรุงรายละเอียดในข้อกฎหมาย อาทิ บทลงโทษทางกฎหมาย รายละเอียดการท าประมง และรายละเอียดด้าน-
แรงงานประมง เป็นต้น โดยได้ปรับบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้น และเพ่ิมเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการประมงและ
แรงงานในกฎหมายหลัก เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรปและสอดคล้องกับกฎหมายสากล อีกท้ัง- 
เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้ทันที  

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเยอรมนีเชื่อว่าประเทศไทยพยายามที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ -
เกี่ยวข้องกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย และมีระบบการจัดการที่แข็งแกร่งขึ้น หากมีการตรวจสอบอีกครั้งใน           
ปี ๒๕๕๙ เชื่อมั่นว่าผลการตรวจสอบจะดีขึ้น ซึ่งหากมีโอกาสที่เหมาะสมเยอรมนีพร้อมที่จะน าข้อมูลการปรับปรุง-
แก้ไขปัญหา IUU Fishing ของประเทศไทยเข้าไปเจรจากับสหภาพยุโรป และเสนอความคิดเห็นว่าประเทศไทยควร
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสิ่งที่ประเทศไทยได้ด าเนินการไปแล้วให้แก่ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปมากยิ่งข้ึน 
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ภายหลังจากท่ีมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันพอสมควรแล้ว จากนั้น พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ 
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ได้มอบของที่ระลึกเป็นตลับใส่นามบัตรและนาฬิกาตั้งโต๊ะ
เบญจรงค์ เพ่ือเป็นการขอบคุณที่ได้สละเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และอ าลากลับ 
 
 ๔.๔  การหารือทวิภาคีกับ Dr. Peter  Roell ผู้อ านวยการสถาบันที่ปรึกษาทางกลยุทธ์ การเมือง 
ความม่ันคง และเศรษฐกิจ เม่ือวันอังคารที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา ณ โรงแรมแอดลอน 
เคมปินสกี 
 ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 

 ตามที่รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศนั้น Dr. Peter  
Roell ได้เสนอแนะให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม 
(public awareness) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง-
ความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง
จะต้องเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้อย่างเปิดเผย และสามารถแสดง -
ความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง จากนั้นจึงรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาในการก าหนดนโยบาย ส าหรับ
ประเด็นความมั่นคงควรต้องน าความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายและระบบเน็ทเวิร์คมาใช้ในการท างาน พร้อมทั้งการ-
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและจัดท าการประเมินแบบ ๓๖๐ องศาน าเสนอฝ่ายรัฐบาล 
 การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการเสนอแนะเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายชาติ ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่ก าลังมีการก่อตั้งหน่วยงานยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะ
ผู้แทนฯ มีความเห็นว่าเมื่อประชาชนเข้าใจและตระหนักรู้ถึงยุทธศาสตร์ดีแล้ว ประชาชนจะสามารถแสดงความ-
คิดเห็นผ่านทางผู้แทนเพ่ือน าเสนอแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
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 ๔.๕  การหารือทวิภาคีกับ Mr. Daniel  Müller ผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคอาเซียน สถาบัน German 
Asia - Pacific Business Association เม่ือวันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมแอดลอน 
เคมปินสกี 
 ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
ความร่วมมือทางการค้า 
 สถาบัน German Asia - Pacific Business Association ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ๑๙๘๐ โดยการรวมตัว-
กันของสถาบันเอกชนของเยอรมนีกว่า ๕๐๐ บริษัทจากหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ การธนาคาร โรงงาน-
อุตสาหกรรม และการค้า เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง 
โดยการเจรจาผ่านการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของประเทศนั้นๆ กับเยอรมนี นอกจากนี้ ยังด าเนินการ-
ผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยทางเทคนิคเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่กระทบต่อนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งมีการแบ่งส่วนการบริหารสถาบันออกเป็นตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ภูมิภาคเอเชีย  – แปซิฟิก            
ที่ดูแลการเจรจาการค้าระหว่างเยอรมนีกับประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิก เป็นต้น การก่อตั้งสถาบันดังกล่าวนี้
นับเป็นการรวมตัวการทางค้าเพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรองในตลาดโลก  
 

 
 ส าหรับความร่วมมือกับประเทศไทย สถาบันฯ ได้มีการเจรจาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 
ได้รับการประสานงานนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศเยอรมนีเพ่ือหารือ
ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนกิจการผลิตรถยนต์ของเยอรมนีให้-
ลงทุนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นสมาชิกของสถาบันฯ เช่นกัน ดังนั้นในฐานะท่ีสถาบันฯ ให้ความส าคัญ-
ในการสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างสองประเทศ นาย Daniel  Müller จึงแนะน าให้ประเทศไทยพิจารณา
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจของไทยกับ
ต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น และในขณะนี้ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : 
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ASEAN Economic Community) ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ-
ลงทุนในแถบลุ่มแม่น้ าโขง (Great Maekong Subregion : GMS) ซึ่งทางเยอรมนีเล็งเห็นว่าจะเกิดช่องทางการค้า-
ใหม่ๆ จากนโยบายนี้เช่นกัน และหากประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการลงทุน และการขนส่งสินค้าได้ก็จะเป็น
สิ่งที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  
 ในเรื่องดังกล่าว คณะผู้แทนฯ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้าง-
พ้ืนฐาน และมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับเมียนมา รวมถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา อันจะส่งผลดีต่อการผลิตและกระจายสินค้าไปยังเมียนมาและ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน อีกท้ังเมียนมายังคงประสบปัญหาในเรื่องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการผลิต-
ขนาดใหญ่ (large scale manufacturing) จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาความร่วมมือได้
ต่อไป 
 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ IUU ของไทย 
 นาย Daniel  Müller ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ปัญหา IUU ของไทย 
และสอบถามแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จริงจัง เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่น าเข้าสินค้าประมงจากประเทศ-
ไทย และเป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป 
 คณะผู้แทนฯ จึงได้ชี้แจงให้ทราบว่าในขณะนี้ อุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยก าลัง-
ประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ ของเรือประมงไทย จนท าให้สหภาพยุโรป
พิจารณาให้ใบเหลืองแก่สินค้าประมงของไทย ดังนั้นรัฐบาลไทย น าโดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จึงให้ความส าค้ญในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างเต็มที่ และจริงจัง โดยได้มีการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น ซึ่งได้ปรากฏออกมาเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเพ่ือเร่ง
แก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย โดยเข้มงวดกับเรือผิดกฎหมายที่ไม่ระบุสัญชาติ การท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) 
และเรือประมงที่มีการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ที่ท าการประมงในน่านน้ าไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการ-
สนับสนุนให้ทุกกระบวนการของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยร่วมกันรับผิดชอบให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น โดยเฉพาะการมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้  
 ส าหรับภาคเอกชนของไทย ได้มีการร่วมมือกับภาครัฐอย่างจริงจัง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้-
ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุด และต้องใช้เวลาเพ่ือท าความเข้าใจกับผู้บริโภคเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศให้มาก-
ยิ่งขึ้น ซึ่งภาคเอกชนต่างๆ ได้มีการทบทวนตรวจสอบห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ ในโรงงานผลิตไปจนถึงวัตถุดิบไม่ให้มี-
ปัญหาเรื่อง IUU และแรงงานทาส ส าหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนจุดยืนจาก
การเป็นแหล่งอาหารทะเลจากการเลี้ยงและจับจากธรรมชาติ ให้กลายเป็น "ศูนย์กลางการแปรรูปอาหารส าเร็จรูป-
แช่เยือกแข็ง" เนื่องจากประเทศไทยมีก าลังผลิตและความทันสมัยสูงมาก 
 



๑๖ 
 

/นาย Thomas... 

 
  
 ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกันพอสมควรแล้ว พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพ-
สมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี  ได้กล่าวขอบคุณ Mr. Daniel  Müller ที่ได้สละเวลามาพบปะหารือกับคณะฯ พร้อม-
ทั้งมอบของที่ระลึกเป็นตลับใส่นามบัตรและนาฬิกาตั้งโต๊ะเบญจรงค์ เพ่ือเป็นการขอบคุณ 
 
 ๔.๖  การประชุมทวิภาคีกับนาย Thomas  Hadamek หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร  
 

 ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
ระบบรัฐสภา และระบบการเลือกตั้ง 
  คณะผู้แทนฯ ได้อธิบายถึงสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิรูป-
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบอบ-
ประชาธิปไตย ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือท าหน้าที่จัดท าร่างรัฐธรรมนูญตามความคิดเห็นของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชน ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย -
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง จากนั้นเข้าสู่กระบวนการจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือจะได้เข้าสู่
กระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยต่อไป  
  ส าหรับประเด็นที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เป็นประเด็นที่ก า ลัง
พิจารณากันในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะผู้แทนฯ จึงขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบรัฐสภา และระบบ-
การเลือกตั้งของเยอรมนีที่ถือได้ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่งของโลก 



๑๗ 
 

/ทั้งหมด ซึ่ง... 

 
   

นาย Thomas  Hadamek ได้ให้ความเห็นว่า แนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชน
จะได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล โดยรัฐบาลชุดล่าสุดที่น าโดยนางแองเกล่า แมร์เคล นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์ -
สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นจนได้จัดตั้งรัฐบาล และก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ของ-
ประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่านางแมร์เคลจะได้รับการเลือกจากรัฐสภาให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่นางแมร์เคล
ก็ยังคงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เนื่องจากประเทศเยอรมนีไม่ได้มีการแบ่งอ านาจอย่างชัดเจน แต่เป็นการร่วมกัน
ปฏิบัติงานเพ่ือประเทศชาติระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล แม้ว่ารัฐมนตรีจะเป็นบุคคลภายนอกและมีความเชี่ยวชาญ 
ในด้านต่างๆ แต่เมื่อเข้ารับต าแหน่งแล้วจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับรัฐบาลด้วย หรือหากรัฐบาล
จ าเป็นต้องตัดสินใจในกรณีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ รัฐบาลจะต้องรับฟังข้อเสนอแนะจากรัฐสภา เช่น ประเด็น 
ที่จะเสนอต่อสหภาพยุโรป รัฐบาลจะต้องสอบถามความคิดเห็นของรัฐสภาก่อนตัดสินใจ เป็นต้น 
  รัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นระบบสองสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และสภา-
สหพันธ์ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (Mixed Proportional System) คือ 
ระบบแบ่งเขต และระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้บัตรลงคะแนนจ านวนสองใบ ส าหรับการเลือกผู้แทนแบบ-
แบ่งเขต และส าหรับแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคการเมือง) ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญเยอรมนีได้ระบุจ านวนสมาชิกไว้อย่างน้อย 
๕๙๘ คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อจาก ๑๖ รัฐภูมิภาค โดยมีจ านวนผู้แทน            
ในสัดส่วนเท่าๆ กัน  

การได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีจะต้องได้รับคะแนนเสียงในระบบ-
แบ่งเขตไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง และในระบบบัญชีรายชื่อจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของคะแนนเสียง



๑๘ 
 

/กฎหมายที่... 

ทั้งหมด ซึ่งคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกจากระบบบัญชีรายชื่อนั้นจะเป็นตัวก าหนดจ านวนที่นั่งของสมาชิก
ทั้งหมดที่แต่ละพรรคจะมีได้ โดยจะหักจ านวนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากระบบเขตของแต่ละพรรคที่ค านวณได้
ทั้งหมดจากคะแนนของพรรค  

ในระบบแบ่งเขต ประชาชนจะเลือกผู้แทนจาก ๑๖ รัฐภูมิภาค ซึ่งในแต่ละรัฐจะมีหลายเขต-
เลือกตั้ง และแต่ละเขตเลือกตั้งสามารถมีผู้แทนได้หลายคน โดยใช้ระบบเสียงข้างมาก  

ส าหรับระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ ๕ ของ
คะแนนเสียงทั้งประเทศจะได้รับที่นั่งในสภา  

นอกจากนี้ จ านวนผู้ลงคะแนนเสียงในระบบแบ่งเขตจะเป็นตัวก าหนดจ านวนที่นั่งส่วนเกิน 
(overhang seats) ด้วย ในมุมมองของเยอรมนีเห็นว่าผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความใกล้ชิดของประชาชนต่อพรรคการเมือง ฉะนั้น พรรคการเมืองที่ได้รับจ านวนที่นั่งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
มากกว่าจ านวนที่นั่งที่ได้รับจัดสรรในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองนั้นจะได้รับจัดสรรที่นั่งส่วนเกิน 
ซึ่งในระบบดังกล่าวจะสนับสนุนให้พรรคการเมืองเล็กๆ มีโอกาสมีท่ีนั่งในสภา ซึ่งค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน ส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กแม้ว่าจะไม่ได้คะแนนจากแบบบัญชีรายชื่อ เพราะได้คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ ๕ แต่ก็สามารถได้ที่นั่งในสภาจากแบบแบ่งเขตพ้ืนที่  ท าให้ในขณะนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวนถึง ๖๓๐ คน 
  พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะคัดเลือกบุคคลลงสมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง แม้ว่าพรรคการเมือง -
เหล่านั้นจะมีความเข้มแข็งเพียงพอแล้ว แต่จ าเป็นต้องเลือกบุคคลจากท้องถิ่นเพ่ือเป็นตัวแทนพรรค ดังนั้น 
เยอรมนีจึงใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม กล่าวคือมีผู้แทนจากส่วนกลาง และจากส่วนท้องถิ่น ซึ่งการใช้ระบบนี้
ไม่ใช่เพียงแค่สนับสนุนประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนกลางกับ
ท้องถิ่นด้วย  
การตรวจสอบความโปร่งใส 
 ต่อข้อซักถามของคณะผู้แทนฯ เกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก-
สภาสหพันธ์ และรัฐมนตรี นาย Hadamek กล่าวว่าสมาชิกรัฐสภาเยอรมนีจ าเป็นต้องรายงานรายรับจากธุรกิจส่วนตัว-
อ่ืนๆ ต่อประธานรัฐสภาทราบ แต่หากเป็นรัฐมนตรี ไม่จ าเป็นต้องแสดงรายรับ - รายจ่าย เนื่องจากรายได้ของรัฐมนตรีจะ
ปรากฏอยู่ในกฎหมายสหพันธ์อยู่แล้ว นอกจากนี้ รัฐมนตรีจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจอ่ืนใดได้อีก นอกจากจะออกจาก-
ต าแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ๑ - ๒ ปี อย่างไรก็ตาม ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสของการท างานของ-
สมาชิกรัฐสภา เพ่ือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่นักการเมืองรายงานต่อประธานรัฐสภาหรือต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งถ้าหากพบว่า
มีการทุจริต ก็จะมีการตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมงบประมาณของพรรคการเมืองที่มอบให้
สมาชิกพรรคในการใช้จ่าย และสมาชิกพรรคคนอ่ืนๆ จะมีการตรวจสอบกันเอง ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น และหากพบการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส ประชาชนจะตัดสินความประพฤติของผู้แทนของตนเอง 
และอาจลงโทษด้วยการไม่เลือกให้เป็นผู้แทนของตนอีกในสมัยต่อไป  
การด าเนินการด้านนิติบัญญัติ 
 นาย Hadamek ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรว่า 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนมีสิทธิในการถามค าถามในที่ประชุมรัฐสภาในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการ-
ตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลต่อประชาชนทุกคน เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรจะท าหน้าที่ออก-



๑๙ 
 

/๔.๗ การประชุม... 

กฎหมายที่มีผลผูกมัดต่อประชาชน ในกระบวนการตรากฎหมายของเยอรมนีนั้น จะเริ่มจากการน าเสนอร่างกฎหมาย ซึ่ง
อาจเสนอโดยรัฐบาลกลาง จากภายในสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสภาพันธรัฐ  โดยจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่
กฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งหลังจากที่สมาชิกฯ ประจ าคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างกฎหมายอย่าง-
ละเอียดรอบคอบ แล้วจะมีการท าเอกสารการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย รายงานคณะกรรมาธิการ และมติของ
คณะกรรมาธิการก่อน จึงจะสามารถผ่านร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยผ่านการพิจารณาในที่ประชุมสภา 
จ านวนสามวาระ ซึ่งการพิจารณาหารือดังกล่าว เรียกว่า “วาระในการพิจารณาร่างกฎหมาย”  
 ในการพิจารณาร่างกฎหมายวาระที่ ๑ จะเป็นการหารือทั่วๆ ไป เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐาน ซึ่งในหลาย- 
กรณี สภาผู้แทนราษฎรจะตัดสินใจที่จะท าให้ขั้นตอนนี้สั้นลง โดยการส่งต่อร่างกฎหมายโดยไม่มีการหารือไปยัง
คณะกรรมาธิการเฉพาะด้าน ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  โดยในคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าว จะประกอบด้วยนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญที่มาจากพรรค/กลุ่มพรรคที่มีท่ีนั่งในสภาเป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณาเนือ้หา-
สาระและการแสดงเจตนาเป็นนัยของร่างกฎหมายทุกฉบับ โดยอาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามานั่งพิจารณาร่างกฎหมายนี้
ด้วยเช่นกัน ส่วนในการพิจารณาร่างกฎหมายวาระที่สองนั้นจะจัดขึ้นในที่ประชุมสภาเต็มคณะ หลังจากนั้น จึงจะสามารถ
เข้าสู่การพิจารณาร่างกฎหมายวาระที่สาม พร้อมการลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งในปีนี้ (๒๕๕๘) ได้มีการผ่านกฎหมายไปแล้ว
ประมาณ ๑๕๐ ฉบับ  
 

 
 

 ภายหลังจากที่ได้มีการหารือจนสมควรแก่เวลาแล้ว พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ประธานกลุ่ม -
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี  ได้กล่าวขอบคุณนาย Thomas  Hadamek ที่ได้สละเวลาพบปะหารือกับ
คณะฯ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเป็นตลับใส่นามบัตรและนาฬิกาตั้งโต๊ะเบญจรงค์ เพ่ือเป็นการขอบคุณ 
 



๒๐ 
 

/สังเกตการณ์... 

 ๔.๗ การประชุมทวิภาคีกับนาย Frank  Heinrich สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี เมื่อวันพุธที่  
๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร  
 

 ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
สิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ IUU ของไทย 

คณะผู้แทนฯ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งเป็นไป
ตามโรดแม็ปของรัฐบาล โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นที่ ๒ ของโรดแม็ปดังกล่าว และในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ -
แห่งชาติ ได้มีการด าเนินการผ่านร่างพระราชบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ ล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมาย
สองฉบับคือ พระราชบัญญัติควบคุมขอทานที่เก่ียวข้องกับการค้าเด็กซ่ึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และพระราช-
ก าหนดการประมง ภายหลังจากท่ีร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ค้างคาในสภามานานหลายปี จึงมีเนื้อหา
ที่ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  

นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นปัญหา IUU ของประเทศไทย ที่รัฐบาลไทย
พยายามผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติการประมง และพระราชก าหนดการประมง เพ่ือควบคุมการท าการประมง-
ผิดกฎหมาย ภายหลังจากที่สหภาพยุโรปเข้ามาตรวจสอบการด าเนินการของประเทศไทยเกี่ยวกับการประมงผิด -
กฎหมาย และให้ใบเหลืองต่อประเทศไทย  

 

 
 
ในเรื่องดังกล่าว นาย Frank  Heinrich ได้แสดงความคิดเห็นว่าหลังจากประเทศไทยได้ด าเนิน-

มาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาแล้ว ควรจะท าการประชาสัมพันธ์ในยุโรปทั้ง ๒๗ ประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคได้- 
รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวผ่านทางสื่อสารมวลชนทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือประชาชนจะได้รับ
ทราบถึงความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังของรัฐบาลไทย หรืออาจเชิญผู้มีอ านาจแท้จริงมาร่วม -



๒๑ 
 

/จากนั้น ... 

สังเกตการณ์ด้วย จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อม่ันอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ นาย Frank แนะน าให้ประสานงานกับ
องค์กรผู้อพยพระหว่างประเทศ (International Organization of Migration) เพื่อรายงานความคืบหน้า
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทย รวมทั้งองค์กร NGO ต่างๆ ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือใน-
ความพยายามของไทยเพ่ือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงได้ และส าหรับปัญหาแรงงานต่างชาติที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน รัฐบาลไทยได้ร่วมกับรัฐบาลของเมียนมาเพ่ือ
แก้ไขปัญหา โดยการเรียกแรงงานผิดกฎหมายดังกล่าวมาลงทะเบียน ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนมากกว่า ๑.๖ ล้านคน 
นอกจากนี้ ในฐานะที่เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เยอรมนีจะสามารถสนับสนุน
ประเทศไทยในเวทีสหภาพยุโรป และหากเป็นไปได้ ประเทศไทยควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ 
อีก ๒๖ ประเทศในสหภาพยุโรปด้วย เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้บริโภคชาวยุโรปจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป
หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาภาพพจน์อันดี
ของสินค้าประมงไทย 

นอกจากนี้ นาย Frank ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจาที่เดินทาง          
เข้ามาในประเทศไทย เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม ที่หลายประเทศอาจมองว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้จริงจัง เนื่องจากเกิดจากความทุจริตของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง นาย Frank เสนอให้ประเทศ-
ไทยด าเนินการแก้ปัญหาการทุจริตในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ได้ เพ่ือจะได้ขจัดปัญหาผู้อพยพ และการค้ามนุษย์
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งระบบการแก้ปัญหาการทุจริตนั้นต้องเน้นไปที่ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยการท างาน
ร่วมกันกับองค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเป็นกลาง เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไข 
และเพ่ือความโปร่งใส จากนั้นจึงจัดท ารายงานตามล าดับขั้นตอน เพ่ือตีพิมพ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 

จากนั้น คณะผู้แทนฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่ารัฐบาลไทยได้มีการแก้ปัญหาผู้อพยพที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์แล้วอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจับกุมผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย และมีการแสวงหาความ-
ร่วมมือจากประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับในการพิสูจน์สัญชาติของผู้อพยพด้วย  

 

 



๒๒ 
 

/คณะผู้แทนฯ... 

จากนั้น พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี  ได้
มอบของที่ระลึกเป็นเชิงเทียนเบญจรงค์ เพ่ือเป็นการขอบคุณที่ได้สละเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะฯ พร้อม
ถ่ายภาพร่วมกัน และอ าลากลับ 

 
๔.๘  การประชุมทวิภาคีกับ ดร. โทมัส  กัมบ์เคอ (Hon. Dr. Thomas  Gambke) สมาชิกสภาผู้แทน-

ราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเยอรม ัน – อาเซียน นาย Johann  Saathoff สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรค SPD และรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเยอรมัน – อาเซียน และคณะ เม่ือวันพุธที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร  
 

 ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
พลังงานทดแทน (renewable energy) 
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคยุโรปที่มีการใช้พลังงานทดแทน 
(renewable energy) อย่างแพร่หลายและจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานชีวมวล หรือพลังงานก๊าซ -
ชีวภาพ รัฐบาลเยอรมนีได้ให้ความรู้และสร้างการตระหนักรู้สาธารณะ (public awareness) แก่ประชาชนเยอรมัน
เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ก่อนประชาชนจะมาให้ความส าคัญกับพลังงานทดแทนและมีผู้ใช้เป็นจ านวนร้อยละ ๘๐ และ
ในปี ๒๐๒๒ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีโครงการที่จะปิดโรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วประเทศ และในปี ๒๐๔๐     
จะใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ ๘๐ ของการผลิตพลังงานทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันสามารถท าได้แล้ว ประมาณร้อยละ 
๒๐ - ๓๐ นอกจากนี้ ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งพลังงานให้ -
เป็นเครือข่าย เนื่องจากก่อนหน้านี้แหล่งพลังงานจะอยู่ไกลจากแหล่งชุมชน ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการน าส่งพลังงาน
ค่อนข้างสูง อาทิ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่จ าเป็นต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเร็วลมเพียงพอ ซึ่งมักจะ-
อยู่ห่างจากแหล่งที่พักอาศัย เป็นต้น 
  

 



๒๓ 
 

/ประเด็นปัญหา... 

  
 คณะผู้แทนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าส าหรับประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาพลังงาน-
ทดแทน คือ การที่ต้องใช้ต้นทุนสูง และความยากล าบากในการท าความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น 
 ในเรื่องดังกล่าวนาย Johann  Saathoff สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค SPD และรองประธาน-
กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเยอรมัน – อาเซียน  ให้ความเห็นว่าในแต่ละประเทศมีทัศนคติต่อพลังงานทดแทนที่แตกต่าง-
กัน โดยยกตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศเยอรมนี ในช่วงเริ่มต้นก็จะประสบปัญหา
เกี่ยวกับการท าความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจากอาจมีความเกรงกลัวต่อเหตุการณ์โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่
สาธารณรัฐฝรั่งเศสระเบิด แต่รัฐบาลก็พยายามสร้างความเชื่อมั่น และสร้างจิตส านึกว่าประเทศเยอรมนีจะเป็น
แบบอย่างทางเทคโนโลยีพลังงาน รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (climate change) 
จนกระทั่งปัจจุบันประชาชนมีความเชื่อม่ันเพิ่มมากขึ้น และให้การสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาพลังงาน-
ทดแทน โดยเฉพาะพลังงานลม ซึ่งบริษัทที่รับผิดชอบจะต้องมีมาตรการเพ่ือรับประกันความปลอดภัย สร้างความ-
เชื่อมั่นให้ประชาชนมากขึ้น แม้ว่าผู้บริโภคพลังงานจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็ตาม  
 ในขณะนี้ประเทศไทยก าลังดูแลเรื่องการออกกฎหมายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนในหลายภาคส่วน รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านด้วย เนื่องจากอาจยังมีความเกรงกลัวต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งนาย Saathoff ได้ให้ความเห็นว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือต้องยืนหยัดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป 
พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ตระหนักว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์นี้มีความคุ้มค่า และปลอดภัย 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ในยุโรปพยายามที่จะลดปริมาณโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ลง  
มีเพียงสหราชอาณาจักรฯ ที่ก าลังจะเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใหม่อีก ๑ แห่ง  
 ต่อข้อซักถามของคณะผู้แทนฯ เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องพลังงานทดแทนในรัฐสภาของเยอรมนี 
นาย Saathoff แจ้งว่ารัฐสภาเยอรมนีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาเรื่องการจัดท าเครือข่ายการ -
ขนส่งพลังงานทดแทนเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูง
ส าหรับการขนส่ง และใช้พ้ืนที่ในวงกว้าง แม้กระนั้นร่างโครงการฯ ก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งก่อนการรับรองกฎหมายดังกล่าวได้มีการท าประชาพิจารณ์ หรือมอบหมายให้
สถาบันวิจัยแห่งชาติด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนก่อน  
 ส าหรับประเทศไทย ในอดีตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ ามาโดยตลอด แต่เมื่อประมาณ ๒๐ ปีหลังนี้
พบว่าปริมาณความต้องการไฟฟ้ามีเพ่ิมมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงต้องมีการน าเข้าน้ ามันเพื่อผลิตไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ท าให้ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไปในการซื้อน้ ามันเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงริเริ่มให้ความส าคัญกับการ-
แสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล (biomass) เพ่ิมมากขึ้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ-
เปลี่ยนแปลง นาย Saathoff ได้อธิบายถึงจุดเริ่มต้นของเยอรมนี โดยการเริ่มต้นจากโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
เป็นแห่งแรก และมีการรับประกันราคาในช่วงเริ่มต้น รวมทั้งการออกกฎหมายเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศมีบริบทที่แตกต่างกัน และเห็นควรให้มีการหารือเกี่ยวกับนโยบาย
พลังงานในระดับภูมิภาคก่อน โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน โดยประเทศเยอรมนีพร้อมที่จะให้ค าปรึกษา 



๒๔ 
 

/เรือประมง... 

 
ประเด็นปัญหาของไทยเกี่ยวกับ IUU 
 ภายหลังจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าบริหารประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  
มีประเด็นปัญหาจากประเทศต่างๆ ต่อประเทศไทยมากมาย ส าหรับประเด็นการท าประมงแบบผิดกฎหมาย หรือ 
IUU ที่สหภาพยุโรปได้ส่งผู้แทนเข้ามาตรวจสอบการท าประมงของประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม พบว่า แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีการออกพระราชบัญญัติการประมงแล้ว แต่ยังพบปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย และปัญหา -
การค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงพอส าหรับเรือประมงที่ท าผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหา-
ตรวจติดตาม ท าให้สหภาพยุโรปยังยืนยันการให้ใบเหลืองส าหรับสินค้าประมงของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม              
ในส่วนของประเทศไทย หลังจากที่ทราบผลการพิจารณาของสหภาพยุโรปแล้วได้มีการออกพระราชก าหนดการ-
ประมงขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพ่ือเพ่ิมรายละเอียด และเพ่ิมเติมบทลงโทษให้มีความเข้มมากขึ้น ซึ่ง
แม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีการด าเนินมาตรการแก้ไขต่างๆ แล้ว เช่น การเรียกเรือประมงให้ลงทะเบียน ซึ่งหากพบว่าเรือ
ล าใดไม่ได้ลงทะเบียนก็จะไม่สามารถท าประมงได้อีก แต่กลับพบว่าปลาเล็กที่ใช้ส าหรับแปรรูปไปเป็นปลาป่นเพ่ือ
ผลิตอาหารสัตว์ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน IUU รวมถึงปัญหาค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว และมีการถ่ายปลา
ที่จับได้กลางทะเล ซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมาย ท าให้เกิดข้อสงสัยต่อการพิจารณาดังกล่าวด้วย  กล่าวคือ คณะ-
ผู้แทนของสหภาพยุโรปยังไม่พอใจในสิ่งที่ประเทศไทยได้ด าเนินการไปแล้ว สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประมง
ไทยในสาเหตุ ๓ ประการ คือ  

๑. เรื่องปลาป่น ที่มีกุ้งขนาดเล็กติดไปด้วย และการใช้ปลาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน IUU มา
ผลิตปลาป่นเพื่อท าอาหารสัตว์ 

๒. หลักฐานของสหภาพยุโรปว่าประเทศไทยมีการถ่ายปลาที่จับได้กลางทะเล 
๓. ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานในธุรกิจประมง 

 นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติการประมง
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยมอบหมายให้ทหารเรือเข้าควบคุมการออก-



๒๕ 
 

/จากนั้น... 

เรือประมง ซึ่งเริ่มจากการเรียกเรือประมงทุกล ากลับสู่ฝั่งเพ่ือท าการลงทะเบียนเรือ รวมทั้งการเปิดท่าเรือ ๒๗ จุด 
ที่เรือทุกล าต้องผ่านเพ่ือควบคุมการเข้า – ออก ท าให้ภายหลังการตรวจสอบพบว่าภายในระยะเวลาเพียง ๔ เดือน
ที่ด าเนินการอย่างจริงจัง มีเรือผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ท าประมงและต้องจอดอยู่ที่ฝั่ง จ านวน ๓,๐๐๐ ล า 
แต่เมื่อสหภาพยุโรปมาท าการตรวจสอบเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ กลับพบว่ามีสิ่งที่ไม่ครอบคลุม และต้องการให้-
เพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ รวมทั้งบทลงโทษที่ยังไม่รุนแรง-
เพียงพอ ท าให้ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้พิจารณาออกพระราชก าหนดการ-
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้นและตรวจสอบการประมง อันเป็นการ -
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก าหนดแนวทาง      
ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
กรณีฉุกเฉินที่จ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีการเพ่ิมเติมบทลงโทษให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อ
ข้อสังเกตของสหภาพยุโรปในการพิจารณาให้ใบเหลืองต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องใช้เรือไร้สัญชาติในการท า-
ประมง ซึ่งจะมีโทษเปรียบเทียบปรับตามขนาดของเรือ โดยโทษสูงสุดส าหรับเรือขนาด ๑๕๐ ตันกรอส จะมีโทษ
ปรับ ๕ – ๓๐ ล้านบาท หรือปรับจ านวน ๕ เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ ขึ้นกับจ านวนที่มากกว่า ส่วนกรณีจ้าง
แรงงานผิดกฎหมายนั้นก็จะมีโทษปรับไม่น้อยกว่า ๔ – ๘ แสนบาทต่อราย เป็นต้น 
 ในเรื่องดังกล่าว นาย Saathoff เสนอให้ประเทศไทยร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ในการพิจารณาร่วมกันเพ่ือหาทางออกและแนวทางการแก้ไข ซึ่งอาจท าให้สามารถแก้ไขได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ
ยืนยันว่าแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะท าให้ประเทศไทยต้องตึงเครียด แต่เชื่อว่าสหภาพยุโรปท าเพ่ือความผาสุกที่
ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะยาว และฝ่ายเยอรมนพีร้อมที่จะสนับสนุนการท างานของฝ่ายไทย 
 

 
 



๒๖ 
 

/การให้สิทธิ... 

จากนั้น พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ไดม้อบ-
ของที่ระลึกเป็นเชิงเทียนรูปสุพรรณหงส์เบญจรงค์ เพ่ือเป็นการขอบคุณที่ได้สละเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะฯ 
พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และอ าลากลับ 

 
๔.๙  การประชุมทวิภาคีกับผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เม่ือวัน

พฤหัสบดีที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงมหาดไทย 
 

 ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

หน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใส 
 กระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Dr. Thomas  De  Maiziere 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ากระทรวงประมาณ ๑,๕๔๐ คน มีหน้าที่หลักในการ-      
ให้ค าปรึกษาเพ่ือการตัดสินใจทางการเมืองที่ส าคัญๆ ของประเทศ เนื่องจากเยอรมนีมีทั้งหมด ๑๖ รัฐ โดยทั้ง ๑๖ รัฐ
จ าเป็นต้องได้รับนโยบายจากกระทรวงนี้ เช่น การตรวจสอบทางอาชญากรรม ที่มีเจ้าหน้าที่ประมาณ ๖,๐๐๐ คน 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ๔๐,๐๐๐ คน หน่วยงานที่ดูแลรัฐธรรมนูญ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ 
ทั้งหมด และศูนย์จัดการวิกฤต ๒,๐๐๐ คน ซึ่งในปีนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๑ ล้านยูโรเพ่ือจัดการใน-
กระทรวงฯ นอกจากนี้ ยังมีงบพิเศษเพ่ือรองรับปัญหาผู้อพยพโดยเฉพาะ ส าหรับแผนก GI มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองในสหภาพยุโรป แผนก public security รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน 
นอกจากนั้น ยังมีแผนกที่ท างานร่วมกันของแผนก KM ซึ่งรับผิดชอบเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่-
เปรียบเสมือน war room ทีต่้องปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และตอบสนองสถานการณ์-
อย่างทันท่วงที  
 

 



๒๗ 
 

/ภายหลังจาก... 

การให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐ ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่าง -
หนึ่งของระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลสหพันธ์เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐทั้งทาง-
อินเทอร์เน็ต และตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที โดยจัดท าแบบสอบถามเพ่ือ 
รับเรื่องร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ต และการประเมินผลในเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส นอกจากนี้ รัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงทั้ง ๑๔ กระทรวง จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ-
ปฎิบัติงาน โดยในมาตรา ๑๗ แห่งกฎหมายพ้ืนฐาน ได้ระบุเกี่ยวกับความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐไว้ ซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐของเยอรมนีต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส าหรับกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐโดยเฉพาะ โดยมีหน้าที่รับค าถามจากประชาชนที่เข้ามาทางเว็บไซต์
ของกระทรวงฯ อาจมีถึง ๒๒,๐๐๐ ค าถามต่อเดือน และอีกกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คนต่อปีที่เดินทางมาสอบถามเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของภาครัฐ  นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดศูนย์ข้อมูลทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อแสดงข้อมูลของรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของรัฐได้แสดงข้อมูลเพื่อความโปร่งใส โดยมีผู้สมัครเป็น
สมาชิกของเว็บไซต์และจดหมายข่าวเพื่อรับข่าวสารต่างๆ อย่างทันท่วงที ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
กระทรวงฯ สามารถสื่อสารกับประชาชน 
 
สถานการณ์การตรวจสอบทุจริตในเยอรมนี 
 นโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ จะเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐมนตรีที่เข้ามารับต าแหน่งใน-     
แต่ละสมัย ส าหรับประเทศเยอรมนีนั้น เนื่องจากเป็นประเทศที่ปกครองโดยรูปแบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วยรัฐ -
ต่างๆ จ านวน ๑๖ รัฐ ซึ่งในแต่ละมลรัฐจะมีหน่วยงานที่ควบคุมปัญหาการทุจริตเอง และมีหน่วยงานที่เป็นของ
สหพันธ์ที่เป็นศูนย์กลางในก าหนดนโยบายและรูปแบบของการบริหารจัดการในแต่ละมลรัฐ ส าหรับในส่วนสหพันธ์
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประมาณ ๖,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ต ารวจ ทหาร และข้าราชการ ปัญหาการทุจริตใน
เยอรมนีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ในระดับสหพันธ์ (federal level) มีเพียง ๒๑ กรณี 
หรือประมาณร้อยละ ๐.๐๐๔ เท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงถึงขั้นอาชญากรรม เป็นเพียงเหตุการณ์             
ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโดยไม่ได้ซื้อบัตรเข้าชมเท่านั้น และได้รับบทลงโทษให้จ่ายค่าปรับ
มูลค่า ๑๐๐ เท่าของราคาบัตรเข้าชม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่จ านวน-
ประมาณร้อยละ ๐.๐๑๑ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเท่านั้น ส าหรับรูปแบบของการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนใหญ่
จะเป็นรูปแบบของการท าสัญญาจ้างเหมา (award of contracts) หรือประมาณร้อยละ ๖๔.๙๐ ของการให้สินบน
ที่ตรวจสอบได้ท้ังหมด  
 การตรวจสอบเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต เริ่มต้นจากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน -
ทุกๆ กระบวนการ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยระหว่างการประเมินแบบเต็มรูปแบบนั้นจะมีการติดตามผลอย่าง -
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจประเมินจากฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคน อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญคือจะต้องมีกระบวนการ-
ตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือความโปร่งใส ในกระบวนการตรวจสอบของภาครัฐจะกระท าผ่านแบบสอบถาม            
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องตอบค าถามต่างๆ ในแบบสอบถามออนไลน์ แล้วจึงน ามาประเมิน
ในแผนผังความเสี่ยง (risk map) นับว่าเป็นสิ่งที่ท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตระหนักเกี่ยวกับประเด็นในการป้องกัน
การทุจริตในการท างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในบรรดาเจ้าหน้าที่ท่ีจะตอบค าถามเนื่องจากใช้เวลาไม่นาน 



๒๘ 
 

 
 

ภายหลังจากที่คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับทราบข้อมูลที่เพียงพอแล้ว พลเรือเอก ชุมนุม  
อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ได้มอบของที่ระลึก เพ่ือเป็นการขอบคุณที่ได้สละเวลา
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และอ าลากลับ 
 
 ๕. การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 
 ๕.๑ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – เยอรมนี เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา (German Bundestag) 

 
 



๒๙ 
 

/๖.ประโยชน์ที.่.. 

 ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือห้องประชุมสีน้ าเงิน มีพ้ืนที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร มีเพดานสูง 
๒๔ เมตร เป็นห้องกระจกโปร่ง สามารถมองเห็นได้จากหลายมุมในอาคาร และมีที่นั่งส าหรับประชาชนในการเข้า-          
รับฟังการประชุม จ านวน ๔๓๐ ที่นั่ง ส าหรับที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นสีน้ าเงินมีแถวนั่งเป็นรูปครึ่ง-
วงกลม และที่นั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมีการยกสูงขึ้นจากพ้ืนปกตเิล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่ีนั่งทั่วไป 
 

 
 

 ในระหว่างทางเดินลอดไปยังอาคารสภาสหพันธ์ มีการจัดแสดงก าแพงจดหมายเหตุของสมาชิก-
รัฐสภา ซึ่งเป็นก าแพงกล่องโลหะบรรจุรายนามของสมาชิกรัฐสภาตั้งแต่ปี ๑๙๑๙ – ๑๙๙๙ ตั้งอยู่ที่โซนตะวันออก
ของชั้นใต้ดินอาคารรัฐสภา ออกแบบโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวคริสเตียนชื่อโบลทานสกี้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์
แสดงรากฐานส าคัญของระบบรัฐสภาเยอรมนี โดยได้ใส่รายนามสมาชิกรัฐสภาของพรรคนาซี รวมทั้ง อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ 
ไว้ด้วย แม้ว่าโบลทาลสกี้จะมีเชื้อสายยิว แต่ก็ถือว่าสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดนั้นได้รับการคัดเลือกจากประชาชนทั้ง-
ประเทศ นับเป็นรากฐานของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จึงได้บรรจุรายนามของสมาชิกทุกคนเอาไว้ในก าแพง
จดหมายเหตุ นอกจากนี้ บริเวณเพดานและผนังทางเดินได้มีการแสดงข้อความบนก าแพงเก่าที่ทหารรัสเซียเขียนไว้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งทีก่องทัพแดงรัสเซียบุกเข้ากรุงเบอร์ลินในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่  ๒ ซึ่ง
ถือเป็นสัญลักษณ์ของการชนะกองทัพนาซีของกองทัพแดงรัสเซีย โดยหลังการบูรณะยังมีการเก็บข้อความบางส่วน
เอาไว้เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เตือนใจจากภัยและความโหดร้ายของสงคราม 
 ส าหรับตัวอาคาร Reichstag โดยรวมนั้นได้มีการออกแบบให้เน้นความโปร่งใส ซึ่งประชาชน
สามารถเข้าชมการประชุมสภาได้ทุกครั้ง โดยลักษณะห้องเป็นกระจกใสที่สามารถมองเห็นได้เกือบโดยรอบ 
นอกจากนี้โดมแก้วที่อยู่ด้านบนของอาคารจะมีฐานเชื่อมต่อกับห้องประชุม ท าให้คนที่เดินอยู่ในโดมแก้วสามารถมอง
ลงไปที่รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาก็รับรู้ได้ถึงคนที่เดินด้านบนด้วย สิ่งนี้ เป็นการแสดงนัยยะถึงความโปร่งใสที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงาน        
ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว มีการใช้พลังงานหมุนเวียนจากอากาศสู่ พ้ืนดิน และพ้ืนดินสู่ตัวอาคาร รวมทั้งใช้
พลังงานไบโอดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลของเยอรมนีให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก  
 



๓๐ 
 

/การเลือกตาม... 

 
  
 ๖.ประโยชน์ที่ได้รับ 

๖.๑ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะผู้แทนฯ ได้มีโอกาสอธิบายข้อมูลสถานการณ์ทาง-
การเมือง รวมทั้งกระบวนการปฏิรูปของประเทศไทยให้สมาชิกรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับทราบและ   
มีความเข้าใจสถานการณ์การเมืองของไทย ตลอดจนความตั้งใจพยายามแก้ไขปัญหาและปฏิรูปประเทศตามโรดแมปของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงบทบาทและผลงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการท าหน้าที่แทน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในทางลบต่อประเทศไทย สร้าง
ความประทับใจให้แก่ฝ่ายเยอรมนีเป็นอย่างมาก นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและสหพันธ์-
สาธารณรัฐเยอรมนีให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น น าไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ 
เพ่ิมข้ึน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการลงทุน ด้านการเกษตร ด้านพลังงานทดแทน ด้านการประมงและธุรกิจอาหาร-
ทะเล เป็นต้น   

๖.๒ ด้านระบบงานรัฐสภา คณะผู้แทนฯ ได้รับทราบหลักการและเหตุผลของสหพันธ์สาธารณรัฐ-
เยอรมนีเก่ียวกับระบบงานนิติบัญญัติ ระบบการเลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบประยุกต์ใช้ ดังนี้  

  ๖.๒.๑ การที่รัฐสภาเยอรมนีเป็นระบบสภาคู่ คือสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) ที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก ๖๓๑ คน เพ่ิมขึ้นจากจ านวนตามรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 
๕๙๘ คน มาจากแบบแบ่งเขตซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนและแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นผู้แทนพรรคการเมือง แบบละ 
๒๙๙ คน โดยท าหน้าที่หลักในการแก้ไขกฎหมาย และวุฒิสภา (Bundesrat) ที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของรัฐ-
ต่างๆ ปัจจุบันมีจ านวน ๖๙ คน ท าหน้าที่หลักเป็นผู้แทนรัฐในการประชุมรัฐสภาเพ่ือผ่านกฎหมายเท่านั้น จึงเป็น-
การสร้างความเชื่อมโยงผู้แทนประชาชน ผู้แทนพรรคการเมือง และผู้แทนรัฐ โดยร่วมกันก ากับดูแลและรับผิดชอบ-
การบริหารราชการแผ่นดิน ในขณะที่ประเทศไทยมีระบบสภาคู่เหมือนกัน แต่วุฒิสภามีบทบาทหน้าที่ จ านวน และ
ที่มาแตกต่างกันไป 

 ๖.๒.๒ ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี เป็นการเลือกตั้งระบบสัดส่วนผสมที่ -
ก าหนดจ านวนที่นั่งแบบแบ่งเขตเท่ากับจ านวนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อแต่ละพรรคได้จ านวนที่นั่งแบบแบ่งเขตซึ่งเป็น



๓๑ 
 

/๖.๔ การมีส่วน... 

การเลือกตามความนิยมต่อบุคคลแล้ว จึงค านวณสัดส่วนของจ านวนแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นการเลือกตามความ
นิยมนโยบายพรรค ส าหรับการค านวณนั้นมีหลายวิธีซึ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้วิธีค านวณแบบให้โอกาส
พรรคที่ได้รับเลือกแบบแบ่งเขตจ านวนน้อยกว่ามีสัดส่วนที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อมากกว่า และในทางกลับกัน เป็น
การสร้างความสมดุลระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ในรัฐสภา ส าหรับประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ใช้
ระบบสัดส่วนผสมเช่นเดียวกัน แต่มีการก าหนดจ านวนที่นั่งแบบแบ่งเขตมากกว่าแบบบัญชีรายชื่อคือ ๓๕๐ คน กับ 
๑๕๐ คน และใช้วิธีค านวณแตกต่างจากของรัฐสภาเยอรมนี ท าให้เกิดปัญหาพรรคใหญ่ได้คะแนนเสียงมาก เมื่อรวม
สมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้งที่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองด้วยแล้วอาจท าให้เกิดเผด็จการรัฐสภา 

ดังนั้น การใช้ระบบสัดส่วนผสมเพ่ือท าให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย แบ่งคะแนนเสียงการเลือก-
บุคคลตามเขตพ้ืนที่ให้เป็นผู้แทนประชาชนและการเลือกนโยบายที่ชื่นชอบให้เป็นผู้แทนพรรคการเมือง สร้างความ-
สมดุลในรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องก าหนดให้มีจ านวนที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเท่ากับ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใช้วิธีค านวณสัดส่วนในระบบสัดส่วนผสม รวมทั้งก าหนดที่มา
สมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้งหรือสรรหา ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับรัฐสภาเยอรมนีอย่างเต็มรูปแบบ  

๖.๓ การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารราชการแผ่นดินของเยอรมนี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ท าให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการก ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือประสิทธิภาพและความโปร่งใส ดังนี้ 

 ๖.๓.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเยอรมนีมาจาก ๑) 
ความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านต่างๆ 
อย่างครบถ้วน ๒) การจัดตั้งสถาบันหรือองค์กรในการศึกษาเรื่องส าคัญๆ และเผยแพร่เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ให้กับประชาชน เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน และพลังงานทดแทน เป็นต้น ๓) การบูรณาการข้อมูลองค์กรกับข้อมูล
ภาคประชาชน โดยจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนหรือสังคมได้มีส่วนร่วมในการน าส่งข้อมูลเมื่อพบเห็นการกระท าผิด
หรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม เป็นปัญหาสังคม ๔) การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะในการสร้างความตระหนักรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในการก ากับดูแลประเมินผลงาน
หน่วยงานและบุคคล เพ่ือพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณ และการหมุนเวียนต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และ ๕) การจัดตั้งหน่วยงานให้บริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว หรือ one - stop service เพ่ืออ านวยความ-
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน  

  ๖.๓.๒ การก ากับดูแลป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชั่นของเยอรมนีครอบคลุมในเรื่องการเฝ้าระวัง-
ป้องกัน และการตรวจสอบความความโปร่งใสตามความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของรัฐบาลกับรัฐสภา การบริหารงาน-
ของรัฐบาลต่อประชาชน และการด าเนินงานของรัฐสภาต่อประชาชน การบริหารงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อสารมวลชน และความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการพนักงานของรัฐ แม้ว่าการก ากับดูแลการท างานตาม-
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานของรัฐในเยอรมนีไม่มีประมวลจริยธรรมและบทลงโทษที่ชัดเจนเป็น           
ลายลักษณ์อักษรทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติจะมีการตรวจสอบภายในเมื่อได้รับการร้องเรียนอย่างจริงจัง 
นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการรับบ านาญภายหลังเกษียณอายุราชการ ในอัตราร้อยละ ๗๑ ของเงินเดือน
ที่ได้รับก่อนการเกษียณอายุราชการ ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตในวงงานราชการ
ของเยอรมนี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและลดปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นในประเทศไทยได้ 



๓๒ 
 

/๖.๖ การประชาสัมพันธ์... 

๖.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชน จากการรับฟังการบรรยายในเรื่องการจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน และพลังงานทดแทน ของสถาบันซึ่งศึกษาในเรื่องดังกล่าว และจากการประชุม     
ทวิภาคีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี พบว่าการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาส าคัญที่กระทบต่อประเทศ 
หรือต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในวงกว้าง เช่น สถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมโลกแบบโลกาภิวัฒน์ 
(globalization) ที่มีการย้ายถิ่นฐานจ านวนมาก สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change) ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตอาหารโลก ซึ่งเป็นความอยู่รอดปลอดภัยของมนุษยชาติ ความก้าวหน้าอย่าง-
รวดเร็วของเทคโนโลยีและพลังงานที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชากรทั่วโลกนั้น 
ล้วนได้มาจากการศึกษายุทธศาสตร์ชาติเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคต รวมทั้งนโยบายและแผนงานของรัฐบาล    
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเริ่มต้นโดยการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนจัดตั้งสถาบันในรูปแบบองค์กรมหาชนเพ่ือ-
สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนควบคู่ไปกับการด าเนินการออกกฎหมายและการจัดท าแผนงานของรัฐ โดย
สถาบันดังกล่าวจะศึกษาและจัดท ารายงานเพ่ือสนับสนุนการจัดท านโยบายและแผนงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและผลกระทบที่ชัดเจน ทั้งนี้ เป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาการต่อต้านหรือการเข้าไม่ถึงข้อมูลของประชาชน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลและให้
ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ร่วมตรวจสอบประเมินผลการท างานในการออกกฎหมายของรัฐสภาและการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการก ากับดูแลจากสังคม ท าให้ข้าราชการและพรรคการเมืองต้อง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน มีการประสานงานบูรณาการหน่วยงานและองค์กรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจังในการด าเนินงานตามแผนงานให้ครอบคลุมรอบด้านจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
เช่น โครงการพลังงานทดแทนที่ประสบความส าเร็จอย่างงดงามต้องใช้เวลาสร้างความตระหนักรู้ ของประชาชนถึง 
๓๐ ปี เป็นต้น ดังนั้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องใดต้องมีการศึกษายุทธศาสตร์การก าหนด -
ทิศทางนโยบายและแผนงานควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนจะท าให้เกิดการขับเคลื่อน -
นโยบายให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้ง
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการเมืองแบบประชาชนมีส่วนร่วม 

๖.๕ ปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรือ 
IUU Fishing) คณะผู้แทนฯ ได้ประชุมหารือกับบุคคลฝ่ายต่างๆ ของเยอรมนีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานข้อมูล-
ความก้าวหน้าและการด าเนินการต่างๆ อย่างจริงจังของฝ่ายไทย ทั้งในระดับรัฐสภาและรัฐบาล เนื่องจากก่อนหน้านี้
ไม่มีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะตามมาหลังการกระท าที่ผิดกฎหมาย จึงเกิดความละเลยและ
กระท าผิดมาโดยตลอด ส่งผลให้สังคมโลกต่อต้านการกระท าดังกล่าว ดังนั้นฝ่ายเยอรมนีจึงเสนอแนะให้ฝ่ายไทย
เน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในล าดับต้นๆ ที่ประชาชนชาวเยอรมันและสหภาพยุโรปให้ -
ความส าคัญ บทบาทและการสนับสนุนธุรกิจรายย่อย SMEs และสหกรณ์ การประชาสัมพันธ์ให้รอบด้านแก่ผู้มี -
อ านาจในการตัดสินใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ สื่อมวลชน หน่วยงาน NGO และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น รวมถึง
การร่วมมือกันในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว 

 
 



๓๓ 
 

๖.๖ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน และการท าธุรกิจในประเทศไทย 
ร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทในภาคธุรกิจของเยอรมนี โดยฝ่ายไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทาง-
ธุรกิจ ความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งของประเทศไทย และการเป็นศูนย์กลางทาง -
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

๗. ข้อสังเกตจากคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เยอรมนี 
๗.๑ การเดินทางของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - เยอรมนีในครั้งนี้ เป็นกลุ่มมิตรภาพแรก 

ในภูมิภาคยุโรปที่ได้รับเชิญเพ่ือไปประชุมทวิภาคีกับประเทศคู่กลุ่ม แม้ว่าสหภาพยุโรปมีท่าทีต่อต้านการเข้าสู่
อ านาจบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมิตรที่ด ีมีความเข้าใจ เห็นใจ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของประเทศไทย  

๗.๒ การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการไปประชุมทวิภาคีกับประเทศคู่กลุ่ม เปิดโอกาสให้มีการซักถาม
และชี้แจงรายละเอียดท าให้เกิดความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ รวมถึงเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการด้านต่างๆ 
ได้อย่างชัดเจน เป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นระหว่างกัน สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภาของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี  

๗.๓ การหารือทวิภาคีกับรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองแก่-
การประมงไทย ท าให้ทราบว่าขณะนี้สหภาพยุโรปก าลังพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นของปลาป่นที่ใช้ในอุตสาหกรรม-
อาหารสัตว์ ประเด็นการค้ามนุษย์ ประเด็นการถ่ายปลากลางทะเล ที่ยังพบว่ามีการจับปลาผิดกฎหมาย และ
ต้องการเห็นรัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

๗.๔ การปรับเปลี่ยนทัศนคติทางลบต่อประเทศไทยของสหภาพยุโรปในด้านต่างๆ เช่น ประเด็น-
การเมือง และประเด็นปัญหา IUU เป็นต้น เนื่องจากสหภาพยุโรปประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๒๗ ประเทศ 
สมควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความตั้งใจและความพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และเพ่ิมมากข้ึน  

๗.๕ ในการประชุมทวิภาคี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้แสดงให้เห็นความสนใจที่จะร่วมมือกับ-
ประเทศไทยให้มากขึ้นหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสหกรณ์ ด้านการเมือง และ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและสนับสนุนความ -
ร่วมมืออย่างจริงจังให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
************************** 


